

Số: /TB-UBND

Việt Yên, ngày 13 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của đồng chí Thân Văn Thuận -Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện tại Hội nghị tổng kết thực hiện Kế hoạch “Tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế năm 2022, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2021”

Ngày 13/01/2022, đồng chí Thân Văn Thuận-Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện-Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế huyện chủ trì Hội nghị tổng kết thực hiện Kế hoạch “Tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế năm 2022, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2021”. Tham gia Hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện, Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Sau khi nghe Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện báo cáo kết quả triển khai, thực hiện trong Tháng cao điểm và các ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Thân Văn Thuận kết luận như sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện:

Kết quả thực hiện Tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia Bảo hiểm y tế năm 2022 và vận động bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, tuy nhiên các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đã tích cực triển khai, trong đó đã có 04 xã, thị trấn đã hoàn thành vượt chỉ tiêu Kế hoạch được giao: xã Thượng Lan đạt 115%; xã Việt Tiến đạt 114%; thị trấn Bích Động đạt 110%; xã Tăng Tiến đạt 108%. Bên cạnh đó vẫn còn 10 đơn vị không hoàn thành kế hoạch, một số đơn vị đạt kết quả rất thấp: Hương Mai 60%, Trung Sơn 55%, Vân Trung 50%, Tự Lạn 36% kế hoạch.

Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện biểu dương các xã, thị trấn: Thượng Lan, Việt Tiến, Bích Động, Tăng Tiến có kết quả vận động trong Tháng cao điểm và năm 2021 đạt kết quả tốt, đồng thời nghiêm túc nhắc nhở đối với các xã, thị trấn không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao. Để thực hiện hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch vận động năm 2022, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, thành viên Ban Chỉ đạo huyện, UBND, Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Tập trung nâng cao công tác tuyên truyền từ huyện đến xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố thường xuyên, liên tục, đa dạng bằng nhiều hình thức:

- Bảo hiểm xã hội huyện thành lập nhóm Zalo gồm các thành viên Ban Chỉ đạo huyện và Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn để triển khai các văn bản chỉ đạo, công việc, nhiệm vụ và nắm bắt kịp thời tiến độ, kết quả vận động của các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn.

- Giao Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện biên soạn bài tuyên truyền chung về lợi ích, chế độ ưu việt của bảo hiểm xã hội tự nguyện để phát trên hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở hàng tuần vào các khung giờ thích hợp, đồng thời có những nội dung tuyên truyền riêng trong từng tháng theo các chủ đề cần nhân mạnh, tập trung tuyên truyền.

- Giao Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy hàng tháng có 01 bài viết tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đăng trên Bản tin nội bộ để đưa vào nội dung sinh hoạt các Chi bộ hàng tháng; in tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền để phát cho các xã, thị trấn và người dân trên địa bàn.

- Các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn, các cán bộ, công chức, viên chức tích cực tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên các trang mạng xã hội (*Facebook, Zalo...*) với tinh thần “mỗi người là một tuyên truyền viên” để người dân hiểu và tự nguyện tham gia.

2. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, cụ thể, phân công rõ trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể, thôn, tổ dân phố, cán bộ, công chức, viên chức trong việc triển khai vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế; tổ chức giao ban, kiểm điểm tiến độ, kết quả thực hiện hàng tháng, có biện pháp khuyến khích, động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tốt, đồng thời chấn chỉnh, có biện pháp xử lý nếu không thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện, Bru điện huyện tổ chức tốt Hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện; thực hiện rà soát đến từng hộ gia đình, lựa chọn mời các đối tượng trong diện vận động và có khả năng, nhu cầu tham gia để tập trung tuyên truyền, vận động.

Chủ tịch UBND xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và Trưởng Ban Chỉ đạo huyện về kết quả thực hiện vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện năm 2022.

3. Giao Bảo hiểm xã hội huyện - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo huyện chủ trì, phối hợp với phòng Lao động-Thương binh và Xã hội căn cứ kết quả vận động và khả năng thực hiện của các xã, thị trấn để tham mưu văn bản giao Chỉ tiêu vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện năm 2022 trước ngày **18/01/2022** đảm bảo sát thực tế, phù hợp với tình hình để các xã, thị trấn làm căn cứ triển khai thực hiện.

Phối hợp với phòng Tài chính-Kế hoạch tham mưu Hội đồng nhân dân, UBND huyện có cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh phí cho người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn phù hợp với tình hình tại địa phương để động viên, khuyến khích các tầng lớp nhân dân tham gia.

Thường xuyên, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện của các xã, thị trấn; báo cáo Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện-Trưởng Ban Chỉ đạo.

4. Các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nắm bắt tình hình tổ chức triển

khai thực hiện ở các xã, thị trấn, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo huyện về kết quả vận động phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tại đơn vị, địa phương được giao phụ trách.

Thừa lệnh của Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Thân Văn Thuận - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện đến các cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Lưu: VT.
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị: LĐTĐ&XH, BHXH, Bưu điện huyện; Tài chính-KH;
- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CVTH;

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Ngô Thị Lan